

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558

นำเสนอเมื่อ : 13 พ.ย. 2558

ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว5277 ลว 13 พ.ย. 58 เรื่อง
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๐๐๘/ว ๕๒๓/๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสิทธิผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประกวดและรายละเอียด จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกตำแหน่ง/สายงาน สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสิทธิผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ
และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนได้รับทราบ จึงได้ดำเนินโครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสิทธิผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้น
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ในกรณีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้คัดกรองตัวแทนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด
เพื่อจัดเตรียมการประกวดและจัดส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน (ความยาว
ไม่เกิน ๕๐ หน้ารวมภาคผนวก) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพในระดับภูมิภาคต่อไป ได้แก่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ รับผิดชอบ ภาคเหนือ สำนักงาน-
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ รับผิดชอบ ภาคกลาง-ภาคตะวันออก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ (นครสวรรค์ - อุทัยธานี) รับผิดชอบ ภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต ๒ รับผิดชอบ ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามปฏิทินการประกวดที่เจ้าภาพในระดับภูมิภาคกำหนด โดยสามารถติดตามข่าว
ประชาสัมพันธ์ทาง Website : <http://awards๕๘.obecawards.net/> อีกทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ จิตยวงษ์)

รองเลขาธิการ ศึกษาระชากรม
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๐๙